

## “การเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยคู่มือ DSPM”

ภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานมารดาและเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
ระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม 2568 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มีเป้าหมายสำคัญ คือการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัยและกำหนดการขับเคลื่อนการถ่ายทอดค่าเป้าหมายภายใต้แผนแม่บท ข้อที่ ๑๑ ประเด็นศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดย กลุ่มมารดาและเด็กปฐมวัยอยู่ภายใต้แผนแม่บทย่อยที่ ๑๑.๒ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย กำหนดเป้าหมายให้ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น มาตรการการดำเนินงานสำคัญได้แก่ จัดให้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกระดับดำเนินงานตาม มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสู่มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสารอาหารที่จำเป็นต่อสมองเด็ก การกระตุ้นพัฒนาการสมอง และการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยทุกด้าน การขับเคลื่อนงานที่ผ่านมาของกรมอนามัย โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ มีการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับส่วนกลางและในระดับพื้นที่ ทั้งภายในกระทรวงสาธารณสุขและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขและต่างวิชาชีพ การขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มมารดาและเด็กปฐมวัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ยังคงมีการขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ในทุกระดับ

### วัตถุประสงค์ :

๑. เพื่อสื่อสาร นโยบาย มาตรการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านมารดาและเด็กปฐมวัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. เพื่อสร้างสัมพันธภาพความร่วมมือที่ดี ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านมารดาและเด็กปฐมวัยของสำนักส่งเสริมสุขภาพ และ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
๓. เพื่อทบทวนองค์ความรู้ เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านมารดาและเด็กปฐมวัยให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข และ ภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง

**เป้าหมาย :** บุคลากรเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข และ ภาคีเครือข่าย ผู้เกี่ยวข้องได้รับการทบทวนองค์ความรู้ เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานด้านมารดา และเด็กปฐมวัย

### กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และ เอกชน
๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๗๖ จังหวัด
๓. ผู้บริหาร/นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมารดาและเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ ๑ – ๑๒ สถาบันพัฒนาสุขภาพวะเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ๗๖ จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร

## ผลการทดสอบความรู้ก่อนและหลังฝึกทักษะ “การเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยคู่มือ DSPM”

การทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกทักษะฯ โดยใช้แบบทดสอบก่อนการฝึกทักษะ (Pre-Test) และแบบทดสอบหลังการฝึกทักษะ (Post-Test) ซึ่งประกอบไปด้วย 15 ข้อคำถาม คิดเป็นคะแนนเต็ม 15 คะแนน

ผลการทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วมฝึกทักษะ จำนวน 78 คน มีผู้ทำแบบทดสอบครบถ้วนทั้งก่อนและหลังการฝึกทักษะ จำนวน 65 คน พบว่า ก่อนฝึกทักษะมีคะแนนความรู้เฉลี่ยเท่ากับ 8.65 คะแนน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 55.38 หลังฝึกทักษะมีคะแนนความรู้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 12.82 คะแนน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 96.92 (รายละเอียดตามตารางที่ 1 - 3)

**ตารางที่ 1** ผลคะแนนการทดสอบความรู้ก่อนและหลังฝึกทักษะ (n=65)

ทดสอบความรู้	คะแนนเต็ม	คะแนนต่ำสุด	คะแนนสูงสุด	คะแนนเฉลี่ย
ก่อนฝึกทักษะ	15	5	13	8.65
หลังฝึกทักษะ	15	8	15	12.82

**ตารางที่ 2** จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ก่อนและหลังฝึกทักษะ (n=65)

ทดสอบความรู้	คะแนนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 60)	จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ (คน)	ร้อยละ
ก่อนฝึกทักษะ	9	36	55.38
หลังฝึกทักษะ	9	63	96.92

**ตารางที่ 3** การเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบความรู้ก่อนและหลังฝึกทักษะ (n=65)

การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบความรู้	จำนวน (คน)	ร้อยละ
คะแนนการทดสอบความรู้หลังฝึกทักษะมากกว่าก่อนฝึกทักษะ	61	93.85
คะแนนการทดสอบความรู้หลังฝึกทักษะเท่ากับก่อนฝึกทักษะ	2	3.08
คะแนนการทดสอบความรู้หลังฝึกทักษะน้อยกว่าก่อนฝึกทักษะ	2	3.08

เอกสารแนบ ระดับ 4.2 Output ผลผลิต

ผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยคู่มือ DSPM

